

สมัชชาสุขภาพ ปี 58 ผลักดัน 5 นโยบายรับมือภัยคุกคามสุขภาพ

นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 'สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาพะไทย' กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 2,618 คน จาก 280 องค์กร โดยเป็นเครือข่ายใหม่กว่า 50 องค์กร มีระเบียบวาระที่พิจารณากัน 5 เรื่อง คือ 1. วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ, สุขภาวะชาวนา : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา, ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม, นโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ และการจัดการปัญหาหมอกควันที่กระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเคยเป็นมติเดิมแต่นำกลับมาทบทวนเพื่อให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประชุมสมัชชาสุขภาพในปีนี้ได้ให้หน้าหนักกับการนำเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนทั้ง 64 มติ มาตลอด 7 ปี ซึ่งพบว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนินเป็นนโยบายต่อหลายเรื่อง และยังมี การเปิดพื้นที่สาธารณะให้เครือข่ายร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งในท้ายที่สุดจะมีการนำเสนอมติทั้ง 5 เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายไชยยศ บุญญากิจ ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1 เปิดเผยผลการพิจารณาวาระวิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีมติให้ผลักดันให้กลายเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อบูรณาการโครงสร้างระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งสมัชชาจังหวัดค่อนข้างตื่นตัวมาก จึงจะนำไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น ขณะที่ประเด็นสุขภาพชาวนามีการเน้นในด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายชาวนา ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของชาวนาเองอย่างยั่งยืน

ดร.วณิ บินประทีป ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 กล่าวว่า การพิจารณาเรื่องระบบสุขภาพเขตเมืองได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับชาติ ประสานความร่วมมือใน



หน่วยงานต่างๆ และเน้นเรื่องการรักษาชั้นปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลแม่ข่ายลง และพัฒนาระบบส่งต่อไปยังสถานพยาบาลทุติยภูมิและ



ตติยภูมิ ส่วนเรื่องการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมนั้น สมัชชาสุขภาพได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติ และให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบันคนไทยมีการบริโภคเกลือและโซเดียมสูงมาก ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องออกมาตราฐานและ



และสามารถทำงานในพื้นที่ได้จริง โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก

สำหรับทิศทางการทำงานของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีต่อไปจะเน้นให้วาระที่เข้าสู่การพิจารณาเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อระดับประเทศ ในขณะที่ปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดจะกระจายการทำงานไปยังสมัชชาสุขภาพในพื้นที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น.

ระเบียบในสินค้าให้ชัดเจน

นางทิพย์รัตน์ นพดารมย์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 3 ระบุว่า หลังจากขับเคลื่อนมติการจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพไปแล้ว 3 ปี ปัญหายังคงไม่ลดลงและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว